

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 5 ก.พ. 2561 Page : 1,9

No: 61041079

ตราดขอกรม.สัญญาฯ 3.3 พันล. นม'เกาะช้าง'

รับท้าววิสมห์แท้เทียว
ชูดอ.ระเบียงผลไม้
ไต้รุกล้ม 2 โรงไฟฟ้า
เมินชะลอสร้าง 3 ปี
ภาคเอกชนรายใหญ่ตราดเสนอ 7
โครงการเข้าสู่ กรม.สัญญาฯ ตราด-
จันทบุรี (อ่านต่อหน้า 9)



ลงพื้นที่ - นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จ.ตราด ก่อนเข้าร่วมประชุม กรม.สัญญาฯ ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.ที่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์

ต่อจากหน้า 1

มุมมอง 'เกาะช้าง'

หารือเอกชนในภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ตนและผู้บริหารระดับสูงจะลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดจันทบุรี และร่วมหารือกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในระหว่างการประชุม ครม.สัญจร 5-6 กุมภาพันธ์ ที่ จ.จันทบุรี และตราด โดยจะพบปะกับผู้บริหารของบริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มสุขภาพ เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน และหารือกับผู้บริหารบริษัทในประเด็นปัญหาฝั่งเมืองจันทบุรีและการปล่อยสินเชื่อดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อให้การลงทุนมีความสะดวกมากขึ้น พร้อมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดจันทบุรีและตราด ประเทศไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ในประเด็นทิศทางการพัฒนาและความต้องการของภาคตะวันออก เพื่อยกระดับเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน

“นอกจากอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว จะมีการหารือกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งสมาคมผู้ค้าอัญมณีและสมาคมผู้ผลิตอัญมณีรวม 9 กลุ่ม จำนวน 248 ราย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอัญมณีพบว่ามีปัญหาไม่สามารถสร้างโรงงานได้เพราะติดปัญหาฝั่งเมือง ดังนั้น จะประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง นอกจากนี้ จะหารืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันไม่เพียงพอในการเก็บสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ ดังนั้น กระทรวงจะรับฟังปัญหาเพื่อช่วยปลดล็อกการลงทุนให้สะดวกขึ้น เพื่อให้ทุกอุตสาหกรรมรองรับนโยบายระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)” นายอุตตมกล่าว

เสนอกรม.สัญจรชุด 'อีอีซี'

นายอุตตมกล่าวว่า นอกจากนี้ จะร่วมงานสัมมนาหัวข้อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่โรงแรมนิวแตรเวิล ลอร์ด โฮเทล เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพ บ้านปัดวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี และตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีโอวี) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงกำลังดำเนินการในการผลักดันธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ยกระดับขึ้นโดยมีกองทุนเอสเอ็มอีกองทุนใหม่วงเงิน 8,000 ล้านบาท สนับสนุน มีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ดูแล

นายอุตตมกล่าวว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ กระทรวงเตรียมเสนอที่ประชุม ครม.นอกสถานที่ ให้พิจารณากรอบแนวทางการจัดตั้งระเบียบผลไม้ภาคตะวันออก หรืออีอีพีซี เพื่อเป็นตลาดกลางทำการค้าผลไม้ของภาคตะวันออกทั้งหมด สอด

รับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการจัดตั้งระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะมีการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การค้า บริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรครั้งสำคัญของประเทศ โดยตลาดดังกล่าวกำหนดพื้นที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรปราการ บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และจะมีการสร้างห้องเย็นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำลังดูว่าจะใช้พื้นที่ ปตท. ก่อสร้าง หรือพื้นที่อื่นที่เหมาะสม ส่วน ปตท. จะลงทุนเองหรือเอกชนรายอื่นสนใจจะมีการหารืออีกครั้ง

อัปเดตข้อมูลอีอีซีให้พื้นที่ทราบ

นายอุตตมกล่าวว่า พร้อมกันนี้จะรายงานความเชื่อมโยงโครงการอีอีซีไปสู่จังหวัดภาคตะวันออก ทั้งตราด ระยอง จันทบุรี โดยจะรายงานให้ผู้บริหารในพื้นที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เอกชนในพื้นที่ทั้งหอการค้า และ ส.อ.ท.จังหวัด เพราะเพิ่งประชุมกรรมการนโยบายอีอีซีไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยจะหารือ 2 ประเด็น คือ โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้ารางคู่ที่เชื่อมโยงในจังหวัดต่างๆ และอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องมีการผลิตบุคลากรรองรับ

ธ.ก.ส.ลุยช่วยผู้มีรายได้น้อย

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์นี้ ธ.ก.ส.จะเริ่มคือออฟมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการจังหวัดจันทบุรี โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้บริหาร ธ.ก.ส.จะลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท บี ฟรุตส์ จำกัดอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นเกษตรกรลูกค้าผู้รวบรวมผลไม้ในภาคตะวันออก เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลไม้บอกรอบระบบสุญญากาศในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยส่งจำหน่ายไปยังห้างค้าปลีกสมัยใหม่และต่างประเทศ โดยบริษัทนี้มีการจ้างงานจากผู้มีรายได้น้อย ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน และบริษัทนี้ยังรับซื้อผลผลิตจากผู้มีรายได้น้อยที่มีอาชีพเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีด้วย และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการเยี่ยมชมชุมชนแก้มริมน้ำจันทบูร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดจันทบุรี และถัดมาในช่วงบ่ายนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ ธ.ก.ส.จะเปิดโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดจันทบุรี และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

'สนธิรัตน์' ดันมหานครผลไม้

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีประชุมหารือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลไม้ภาคตะวันออกร่วมกับผู้นำด้านเศรษฐกิจ และจะลงพื้นที่ตรวจจุดติดตั้ง ระบบงานร้านค้าปลีก (POS) ในที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชนชุดลง 105 (ตทปรม) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่

จังหวัดจันทบุรี และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ช่วงเวลาประมาณ 14.00-16.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยาน เนื่องในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าจัดให้มีการลงนามความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เชื่อมโยงตลาดผลไม้ระหว่างหอการค้าแหล่งผลิต กับหอการค้าที่เป็นตลาดรองรับในประเทศ และต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ผลไม้ ณ สหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องจากที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ เสนอและขอความเห็นชอบในหลักการ แผนงาน และเป้าหมายระดับชาติ ต่อที่ประชุม ครม. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นมหานครผลไม้โลก

รมช.เกษตรฯตรวจอ่างห้วยสะตอ

เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ โดยมีนายประธาน สุรกีจาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ที่ได้ดำเนินการศึกษาทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาแล้วตั้งแต่ปี 2557 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอจะเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุในการกักเก็บน้ำอยู่ที่ 57.27 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกว่า 1,700 ครัวเรือน ที่มีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และยังเป็นแหล่งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นโครงการที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตราด

นายวิวัฒน์เผยว่า จากการรับทราบข้อมูล พบว่าทุกฝ่ายมีความต้องการในการดำเนินโครงการ แต่การดำเนินโครงการยังติดขัดในเรื่องของรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ อีกบ้างเล็กน้อย คาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร ได้มีการประมวลเรื่องของการดำเนินโครงการนี้ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร แบบเป็นทางการนอกสถานที่ที่ จ.จันทบุรี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ เชื่อว่าน่าจะผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เนื่องจากเป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามนอกจากอ่างเก็บน้ำคลองห้วยสะตอแล้ว ทราบว่ายังมีการศึกษาที่ดำเนินการอ่างเก็บน้ำคลองแ่ง ที่ยังพบปัญหาเรื่องพื้นที่ตัวอย่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ สปก.ที่ประชาชนทำกินอยู่ หากแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ และดำเนินโครงการได้ คาดจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำตราดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

3เอกชนเสนอขุมเที่ยว‘เกาะช้าง’

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร และตรวจเยี่ยมพร้อมดูงานใน จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จะเดินทางมาตรวจราชการที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด นั้น

นายศักดิ์สิทธิ์ มุ่งกานต์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ในฐานะตัวแทน 3 องค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด และสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ทั้ง 3 องค์กรได้หารือกันเพื่อนำเสนอปัญหาด้านการท่องเที่ยวของ อ.เกาะช้าง ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ที่ผ่านมากเกาะช้างมีความเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงและสร้างรายได้ให้กับ จ.ตราด ปีละ 2 หมื่นล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา จ.ตราด สูงถึงปีละกว่า 2 ล้านคน ปัจจุบันเกาะช้างมีปัญหาหลายด้านที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะช้าง จำเป็นจะต้องให้ทางนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขและผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม รองรับความเติบโตที่จะเกิดขึ้นในระยะ 2-3 ปี หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้

ขอขมุดถนนรอบเกาะ3.3พันล.

นายศักดิ์สิทธิ์กล่าวต่อว่า จากการหารือร่วมกับ จ.ตราด ก่อนหน้านั้น พบว่าส่วนราชการหลายแห่งได้ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาใน อ.เกาะช้าง มาระดับหนึ่ง รวมทั้งทำโครงการต่างๆ มาแล้ว มีแผนงานอยู่ในส่วนราชการของ จ.ตราด ดังนั้นการขอให้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติจึงเป็นเรื่องเดิมที่ได้บรรจุไว้ในแผนแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการเท่านั้น โครงการมีทั้งหมด 7 โครงการ ทั้งเรื่องถนนรอบเกาะช้าง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว การแก้ปัญหาโรงบำบัดขยะและน้ำเสีย และการก่อสร้างสะพานเทียบเรือบนเกาะช้าง รวมงบประมาณจำนวน 3,331,711,680 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง งบประมาณ 2,500,000,000 บาท หน่วยงาน

รับผิดชอบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยังมีปัญหาที่ต้องผ่านป่าในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

สร้างอ่างเก็บน้ำใช้418ล้าน

นายศักดิ์สิทธิ์กล่าวถึงโครงการที่ 2 คือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว งบประมาณ 418,079,900 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ยังมีปัญหาที่รองรับน้ำอยู่ในพื้นที่อุทยานฯเกาะช้างจำนวน 70 ไร่, 3.โครงการปรับปรุงโรคคุดแกชขยะมูลฝอย ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด งบประมาณ 61,052,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเกาะช้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันขาดการปรับปรุง หากไม่ดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อเมืองจากมีปริมาณขยะวันละ 8-10 ตันต่อวัน 4.โครงการศึกษาเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จ.ตราด งบประมาณ 20,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.โครงการศึกษาพร้อมออกแบบพัฒนาท่าเรือสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม, 6.โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนงบประมาณ 309,234,780 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด กระทรวงสาธารณสุข และ 7.โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกำลังคนเพื่อเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการงบประมาณ 6,345,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยเทคนิคตราด กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด กระทรวงแรงงาน

รฟท.รอกฎหมายอีอีซีตลอด

ด้านนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง เพื่อเชื่อม 3 สนามบิน คือดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ว่า ขณะนี้ รฟท.อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) ของโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ลงตัว 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีทางเลือกมากที่สุด โดยยังคงมองตัวเลือกอื่นๆ พร้อมทั้งข้อจำกัดต่างๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันไปแล้ว 3-4 ครั้ง ก็คาดว่าจะไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่จะนำเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว

“โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2 แสนล้านบาท ตอนนี้อยู่คิดอยู่ว่าจะเปิดให้กว้างขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ เพราะหากมีข้อจำกัดมากเกินไป อาจส่งผลให้มีผู้เสนอตัวเข้ามาลงทุนน้อยราย” นายอานนท์กล่าว

นายอานนท์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาเปิดทางให้บริษัทที่เข้าร่วมประมูลมีต่างชาติถือหุ้นได้เกิน 50% หรือไม่นั้น ถือเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่จบขณะนี้ยังตอบไม่ได้ เนื่องจากต้องคำนึงถึงในแง่ของกฎหมายควบคู่กันไปด้วยว่าสามารถทำได้หรือไม่ และในส่วนของ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ.อีอีซี ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ฉะนั้นจึงยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร พ.ร.บ.อีอีซีจะเปิดให้หรือไม่

‘ศิริ’ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าศิริธาร

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ จะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรในวันถัดไป โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์นั้น จะลงพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปัทวิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อฟังการบรรยายข้อมูลและเยี่ยมชมโครงการ จากนั้นจะลงพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล พร้อมกับพบปะตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลพลวง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลวังซำ ตำบลฉนวน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยันไม่เลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการตัดสินใจเลื่อน โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 3 ทั่วประเทศ 800 เมกะวัตต์ และเทพา จ.สงขลา 2,000 เมกะวัตต์ ออกไป อีก 3 ปีว่า ด้วยเวลา 3 ปีจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ทุก ฝ่ายมีการจัดทำข้อมูล ข้อเสนอ ความเหมาะสม ว่าภาคใต้ควรจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ และ หากต้องมีควรอยู่ในพื้นที่ใด ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็ยังศึกษา รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และ รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ตัว ทำเรือต่อไป ขณะที่โรงไฟฟ้าเทพาจะเริ่มขั้นตอน ต้องศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ปัจจุบันและ ทางเลือกอื่นด้วย ทั้งนี้ แนวทางกระทรวงพลังงาน ไม่ได้เลิกตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย แต่ขอขยาย เวลาศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจน อีเอชไอเอเป็นที่ ยอมรับของทุกฝ่าย โดยกระทรวงจะกำหนดให้โรง ไฟฟ้าถ่านหินเป็นเพียงทางเลือกของโรงไฟฟ้าที่จะ บรรลุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ระยะยาว 20 ปี (พีดีพีฉบับปรับปรุง)

ผลศึกษาต้องเปรียบเทียบก๊าซ

นายศิริกล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงจะสร้างความ มั่นคงในพื้นที่ด้วยการเพิ่มจำนวนและขนาด และ ขนาดสายส่งแรงดันสูง รวมทั้งพัฒนาระบบ สาย และสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกจำนวน 300 เมกะวัตต์ โดยประชาชนจะมีส่วนในโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลด้วย อาทิ การป้อนเชื้อเพลิง เข้าโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ จะใช้มาตรการตีมูลค่า เรสโปนส์ คือ ลดใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่ กฟผ. กำหนดเพื่อรับส่วนลดค่าไฟฟ้า

นายศิริกล่าวว่า สำหรับค่าไฟฟ้า เชื่อว่าด้วย เทคโนโลยีไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง เชื้อเพลิงก๊าซ ธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) มีราคาถูกลง ดังนั้น จึงไม่ได้หมายความว่าค่าไฟฟ้าจากถ่านหินเมื่อ เปรียบเทียบกับแอลเอ็นจีแล้วถ่านหินจะมีราคา ถูกกว่าเหมือนในอดีต ดังนั้น การศึกษาจะเปรียบ เทียบกับเชื้อเพลิงก๊าซด้วย ซึ่งล่าสุดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอเรื่องการก่อสร้างแบบคลัง แอลเอ็นจีลอยน้ำ ขณะที่ กฟผ.เสนอสร้างแบบ สถานีแอลเอ็นจี โดยต้องศึกษาความเหมาะสม ส่วนจะสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหนหรือจะขยายโรงไฟฟ้า ขนอมหรือจะนะเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ต้องศึกษา รายละเอียดต่อไป

กลุ่มเทพาไม่เอาชะลอสร้าง3ปี

ผู้สื่อข่าว จ.สงขลา รายงานความเคลื่อนไหว เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้า ถ่านหิน โดยเฉพาะในชุมชนหมู่ 4 บ้านคลอง ประดู่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เป็นพื้นที่ ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้นว่า หลังจากนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน ประกาศสั่งชะลอโครงการ สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทพาออกไป 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2563 แล้ว ล่าสุดทางเครือข่ายคน สงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินในชุมชน แห่งนี้ ยังพากันรวมตัวชุมนุมตามปกติ ขณะที่ แกนนำส่วนใหญ่ยังคงทำกิจกรรมเรียกร้องให้ ยกเลิกโครงการนี้อยู่ที่กรุงเทพฯ

นายบรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการ ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. ให้ความเห็นว่า มองว่ายังเป็นการยืดและไม่มี ความกล้าหาญในการตัดสินใจ รู้สึกเสียดายโอกาส ของรัฐบาลที่จะบอกกับสังคมไทยและสังคมโลก ว่าเราจะเดินตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่ม ต้นจากประเด็นนี้ ในความเห็นควรจะประกาศ ยกเลิกและนำเสนอละในเชิงรุก คือการเร่งมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และประกาศเดินหน้านับสนุน พลังงานทางเลือก เชื่อว่าถ้ารัฐบาลประกาศยกเลิก การใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในประเทศ จะ ทำให้เราเป็นประเทศที่มีเกียรติภูมิเหนือประเทศ อื่นๆ ในอาเซียนในเรื่องนี้ทันที

ขอลายลักษณ์อักษรเลื่อน3ปี

“แม้จะประกาศเลื่อนไป 3 ปีในทางการควรมีการประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เป็นประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่และสั่งการให้ กฟผ.ยุติการ สนับสนุนการเคลื่อนไหวในทุกรูปแบบในพื้นที่ หากไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ก็ยากที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เชื่อมั่น และยังคงความ ชัดแย้งในพื้นที่ให้ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่า ในอีก 3 ปี การพัฒนาของพลังงานทางเลือกจะ แก้ปัญหาเรื่องพลังงานขาดแคลนในภาคใต้ได้ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาเรื่องพลังงานในภาคใต้ ก็ชัดเจน โดยไม่ต้องอาศัยถ่านหินในการเป็น พลังงาน แต่ยังไม่ประกาศชัดเจน เนื่องจากเกรง ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหลัง การเลือกตั้ง” นายบรรจงกล่าว

เครือข่ายอันดามันแจ้งอีเอชไอเอ

นายอัครเดช ฉากจินดา ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เผยภายหลังเข้า พบ พ.ต.ต.บัญชา รัตนกันทา พนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามหมายเรียก หลังจาก ถูกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งความดำเนินคดีในข้อกล่าวหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กระบี่ ขนาด 870 เมกะวัตต์ ที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้ว ต.คลังชั้น อ.เหนือคลอง นั้น

นายอัครเดชตั้งข้อสังเกตว่า การเดินหน้าการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ โครงการโรงไฟฟ้าพลัง ความร้อนกระบี่และโครงการสร้างท่าเทียบเรือขน ถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้วให้แล้วเสร็จ ไม่ได้เป็นการ ชะลอโครงการแต่อย่างใด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำการทำรายงานอีเอชไอเออยู่แล้ว คาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบ 3 ปีจึงนำ เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจสร้างหรือไม่สร้างได้ทันที ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจประกาศยกเลิกการสร้างตาม ที่ภาคประชาชนเรียกร้อง

อุตุฯกระบี่ไม่เห็นด้วยแผนชะลอ

นายอมฤต ศิริพรจุฑามาศ ที่ปรึกษาสภา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพลังงานประกาศชะลอแผนสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาด 800 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยใช้เวลา 3 ปีศึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไร จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ พร้อม ให้เดินหน้าการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และ โครงการสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้าน คลองรั้วใหม่ เป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากที่ ผ่านมาได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ชะลอโครงการ สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ มาแล้ว 2 ครั้ง และ ให้ยกเลิกการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งที่ผ่านๆ มา โดยให้ทำ รายงานใหม่ โดยให้มีการทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ HEA ด้วยแต่ กฟผ.ไม่ดำเนินการ

“เชื่อว่าหลังจากนี้หากดำเนินการแบบเดิมต่อ จะยิ่งเพิ่มความแตกแยกของกลุ่มผู้สนับสนุน กับ กลุ่มผู้คัดค้านเพิ่มขึ้น ขอให้มีการหยุดกระบวนการ รายงานวิเคราะห์ศึกษาผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยเชิญทุกภาคส่วนที่ด้านรับผลกระทบ เช่น ด้านการท่องเที่ยว เกษตร ประมง มาร่วม หาแนวทาง การแก้ปัญหา ก่อนที่จะดำเนินการ ขึ้นตอนต่อไป เพื่อลดความขัดแย้งในสังคมชาว จังหวัดกระบี่” นายอมฤตกล่าว